

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20 /CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Công ty cổ phần Kosy không có bất kỳ giao dịch nào với Tập đoàn Alibaba)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh,

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Mã chứng khoán: KOS

Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37833660

Fax: 024 37833661

Email: yenht@kosy.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yên

Loại công bố thông tin:

Nội dung thông tin công bố:

Gần đây, theo phản ánh của một số cơ quan báo chí và trang tin điện tử, có nhiều thông tin nghi vấn về các "giao dịch mờ ám" giữa Công ty cổ phần Kosy và Tập đoàn địa ốc Alibaba. Để làm rõ những thông tin này, Công ty cổ phần Kosy xin gửi thông tin chính thống tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Kosy (Công ty Kosy) là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, trong đó ngoài hai lĩnh vực chủ chốt là bất động sản và năng lượng tái tạo, chúng tôi tham gia lĩnh vực xây dựng, thương mại, luật, công nghệ thông tin... để đem lại doanh thu và lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp.

Tại báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 đã được công bố của doanh nghiệp, Công ty Kosy phát sinh một khoản phải thu từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI có giá trị hơn 32,9 tỷ đồng. Theo đó, khoản công nợ Kosy phải thu của khách hàng này phát sinh theo hợp đồng thương mại mua bán vật liệu xây dựng (thép cuộn) được ký kết từ tháng 3/2019 giữa Công ty Kosy và Công ty cổ phần Quốc tế Nam Minh Anh (Công ty Nam Minh Anh) với người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Thị Phương Thúy.



Đến 28/5/2019, Công ty Kosy nhận được thông báo từ Công ty Nam Minh Anh về việc thay đổi tên đăng ký kinh doanh và người đại diện pháp luật của công ty. Từ thời điểm thay đổi này, chúng tôi không có bất kỳ giao dịch mới phát sinh với công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI (tên pháp nhân mới của Công ty Nam Minh Anh). Tuy nhiên, do công nợ cũ vẫn còn nên theo quy định, khoản công nợ trên sẽ phải thuyết minh trên báo cáo tài chính.

Bản chất, Kosy hoàn toàn không liên quan đến chủ thể mới của Nam Minh Anh trừ khoản công nợ còn tồn đọng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại số công nợ trên đã thu hồi được toàn bộ. Mọi giao dịch liên quan đến hợp đồng giữa Kosy và công ty Nam Minh Anh đều minh bạch, hợp lệ, hợp lý và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan nhà nước.

Với tôn chỉ mục đích hoạt động luôn minh bạch, rõ ràng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đồng thời là một doanh nghiệp đại chúng niêm yết trên sàn HOSE có trách nhiệm, Công ty Kosy luôn cam kết đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và quan tâm tới trách nhiệm xã hội, hoàn thiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước.

Một lần nữa, Công ty Kosy trân trọng cảm ơn các thông tin phản ánh từ phía báo chí để giúp chúng tôi rút kinh nghiệm trong việc công bố thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin tái khẳng định một lần nữa, sự hợp tác với Công ty Nam Minh Anh chỉ là giao dịch thương mại đơn thuần, cụ thể là mua bán vật liệu xây dựng, diễn ra trước khi Nam Minh Anh đổi tên thành công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI. Chúng tôi khẳng định không liên quan đến những giao dịch với Tập đoàn Alibaba như một số báo đã đặt nghi vấn và đăng tải nội dung.

Công ty Kosy rất trân trọng sự hợp tác của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), và rất mong nhận được sự hỗ trợ công bố thông tin để các bên hiểu được bản chất sự việc và tránh thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YẾN